

โพลเชื่อมั่นบึกตูด ตั้งใจปราบโกง! เท่าเทียมทุกฝ่าย

ไทยโพสต์ • กรุงเทพโพลเผยประชาชนส่วนใหญ่เชื่อมั่น “ประยุทธ์” ตั้งใจปราบทุจริตคอร์รัปชัน เชื่อตรวจสอบอย่างจริงจังเท่าเทียมทุกฝ่าย ภาพลักษณ์ชื่อเสียงอันดับหนึ่ง ผอ.องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันรับผลโพลสอดคล้องเพราะรัฐบาลเอาจริง ดำเนินคดีใหญ่-ตั้ง คตร.-แก้ปัญหาราชการ เดือนหากเคลียร์ปมราชภัคดีไม่ชัดเจนจะกระทบภาพลักษณ์

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม กรุงเทพโพล โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยในยุคนายยกฯ ประยุทธ์” เนื่องด้วยวันที่ 9 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันต่อต้านการทุจริตสากล โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,195 คน พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 83.9 เห็นว่าครอบครัวของตนมีการปลูกฝังให้ลูกหลานไม่ทุจริตคอร์รัปชันไม่โกง ทั้งในเรื่องเรียนและเรื่องการทำงาน ขณะที่ร้อยละ 16.1 ไม่มีการปลูกฝัง

เมื่อถามว่ารัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจังและเท่าเทียมกันทุกฝ่ายหรือไม่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 55.3 เห็นว่าจริงจังและเท่าเทียมกันทุกฝ่าย ส่วนร้อยละ 34.1 เห็นว่าจริงจังแต่ไม่เท่าเทียม ขณะที่ร้อยละ 5.6 เห็นว่าไม่จริงจังและไม่เท่าเทียม ที่เหลือร้อยละ 5.0 ไม่แน่ใจ

สำหรับความเชื่อมั่นต่อ พล.อ.ประยุทธ์ ในความตั้งใจปราบปรามและแก้ปัญหาคอร์รัปชัน พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 80.4 เชื่อมั่นค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ขณะที่ร้อยละ 16.2 เชื่อมั่นค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด และร้อยละ 3.4 ไม่แน่ใจ

เมื่อถามว่า ปัญหาคอร์รัปชันในสังคมไทยเป็นอย่างไรภายใต้การนำ

ของ พล.อ.ประยุทธ์ เมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า ส่วนใหญ่ร้อยละ 77.0 เห็นว่าดีขึ้น

อ่านต่อหน้า 10

โพลเชื่อมั่น

รองลงมาร้อยละ 16.0 เห็นว่าเหมือนเดิม ขณะที่ร้อยละ 4.9 เห็นว่าแย่ลง และร้อยละ 2.1 ไม่แน่ใจ

ด้านความเห็นต่อปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยจะเป็นอย่างไร หลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 42.6 เห็นว่าน่าจะลดลง ขณะที่ร้อยละ 38.8 เห็นว่าน่าจะเพิ่มขึ้น ส่วนร้อยละ 18.6 ไม่แน่ใจ

นอกจากนี้ การสำรวจภาพลักษณ์ความซื่อสัตย์ ชื่อตรงของบุคคลและกลุ่มบุคคลต่างๆ พบว่า นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีภาพลักษณ์ความซื่อสัตย์ ชื่อตรงมากที่สุด 3.95 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน รองลงมาคือรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ (3.63 คะแนน) ข้าราชการและภาคเอกชน (2.99 คะแนนเท่ากัน) นักการเมืองระดับชาติ (2.63 คะแนน) และนักการเมืองท้องถิ่น (2.47 คะแนน)

นายมานะ นิมิตรมงคล ผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน กล่าวถึงผลสำรวจของกรุงเทพโพลดังกล่าวว่า หากดูผลสำรวจจากทุกโพลตั้งแต่ช่วงต้นปี จะเห็นได้ว่าโพลในเรื่องของการทุจริตจะมีความสอดคล้องกัน เพราะประชาชนมีความมั่นใจมากขึ้น ซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องจริง เพราะรัฐบาลเดินหน้าปราบคอร์รัปชันอย่างจริงจัง โดยเฉพาะในส่วนภาคราชการ ถึงแม้ว่ายังคงมีปัญหาอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่บ้าง แต่รัฐบาลยังสร้างองค์กรมมาทำหน้าที่ตรวจสอบอย่างคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.)

นอกจากนี้ มีการดำเนินคดีใหญ่ๆ โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปป.ช.) และการใช้ ม.44 ของรัฐบาลโยกย้ายหรือ

ระงับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการที่อยู่ในข้อกล่าวหาจำนวนมาก

ส่วนกรณีอุทยานราชภัคดีที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้ นายมานะกล่าวว่า ประเด็นดังกล่าวเป็นที่สนใจของประชาชนหลายฝ่าย แต่ในขณะนี้ยังคงมีเวลาเพื่อให้เกิดความชัดเจน อย่างไรก็ตาม หากรัฐบาลไม่สามารถสร้างความชัดเจนเรื่องนี้ให้ประชาชนได้ นั้นย่อมจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของรัฐบาลอย่างแน่นอน.